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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกานายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์เปิดประชุมและเปิดโอกาสให้สมาชิก ฯปรึกษาหารือปัญหาใน
พื้นที่และข้อสังเกตต่อปัญหาต่าง ๆของประเทศในการดูแล แก้ไข ประมาณ ๑ ชั่วโมง 
๒๕ นาที 
 จากนั้นที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมกระทู้ถามสด ๓ เรื่องดังนี้ 

๑. กระทู้ถามสดเรื่อง การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถามโดยนายถาวร 
เสนเนียม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลาว่า ตามท่ี
รัฐบาลได้แถลงนโยบายไว้ว่า การแก้ไขปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้อง
แก้ไขเป็นวาระแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบที่ผ่านมา แต่ ณ วันนี้ปัญหาดังกล่าวก็ยังแก้ไขไม่ได้ท้ังหมดและทําให้
เกิดการเสียชีวิตรายวันก่อให้เกิดผลเสียต่อขวัญ กําลังใจของคนในพื้นที่ ท้ัง ๆที่
นายกรัฐมนตรีเองก็รับผิดชอบเป็นผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในด้วยน่าจะสั่งการได้สะดวกในการดําเนินงานในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
มากกว่านี้ ถามว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนกว่าท่ีผ่านมาในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
และกรณีท่ีมีผู้ไม่หวังดีขู่ให้คนในพื้นที่หยุดการทํางานในวันศุกร์ รัฐบาลจะหยุด
ปัญหานี้ได้เมื่อไหร่และอย่างไร  

    พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ตอบว่าต้ังแต่  
เริ่มดูแลการดําเนินงานในการแกไ้ขปัญหาภาคใต้มาประมาณ ๗ – ๘ เดือนที่ผ่าน
มาได้ เจอปัญหาหลายอย่างที่น่าเป็นห่วงซึ่งจะต้องมีการทบทวนแผนอีกครั้งอย่าง 

 เร่งด่วน จึงได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานในพื้นที่ใหม่เช่น การนํา 
 นโยบายความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอํานวยการรักษาความ 
 ม่ันคงภายใน(กอรมน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นยุทธศาสตร์ร่วมในการ 
 แก้ไขปัญหา ท้ังทางด้านงานข่าวก็ให้ทาง(กอรมน)และ ศอบต. ได้มีการทํางาน 
 ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพตามหลักการที่ได้มีการสรุปในที่ประชุมและวางแผน        
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ร่วมกันใหม่ท่ีต้ังไว้ ๒๙ ข้อ สําหรับงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ก็ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวง ฯท่ีเคยทํางานอยู่ภาคใต้และเคยเป็นเลขา
ศอบต.ไปทํางานร่วม รวมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายศาสนาเข้าไปร่วมดําเนินการ
ด้วยและหลายกระทรวงที่มีส่วนผลักดันในการดูแลปัญหาภาคใต้ก็จะได้นําไป
บูรณาการการดําเนินงานร่วมกันทั้งหมด ๑๗ กระทรวง ๖๖ หน่วยงาน โดย
แบ่งเป็น ๕ กลุ่มงานด้วยกันในการทํางานด้วยความเป็นเอกภาพในทุกด้าน 
สําหรับส่วนงานด้านการประชาสัมพันธ์ก็เป็นงานที่สําคัญในการประชาสัมพันธ์
ข่าวในพื้นที่เพื่อบอกข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในแนวทางความคิด
ท่ีถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสําคัญประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆของ
พื้นที่ให้กับต่างประเทศได้ทราบ สําหรับกรณีข่าวการสั่งให้มีการหยุดงานในวัน
ศุกร์นั้นส่วนนี้ก็ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่ไปพบปะพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจกับ
ประชาชนแล้ว รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย 
นอกจากนี้ด้านศาสนาก็ได้มีการพูดคุยกับจุฬาราชมนตรีบอกว่าว่า การทํางานใน
วันศุกร์นั้นไม่ได้ขัดกับหลักการของศาสนาส่วนนี้ก็ได้เดินทางไปพูดคุยและ
ดําเนินงานในพื้นที่เมื่อวานแล้ว ผลการประชุมกับคณะกรรมการอิสลาม ฯ ได้ผล
ว่าประชาชนมีความหวังและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและเกิดความม่ันใจในการดูแล
ของทหารในพื้นที่  
นายถาวร อยากให้สร้างความเข้าใจกับรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องในการแต่งตั้งเพื่อดูแล
ในพื้นที่อย่างรับผิดชอบด้วย ถามว่าการสั่งการ ๓ อําเภอ ๔ จังหวัดในพื้นที่ได้สั่ง
การให้มีการดูแลอย่างไร 
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ตอบอีกครั้งว่า 
การเดินทางไปเมื่อวานนี้ได้รับคําตอบว่าแนวรว่มของประชาชนในการสร้างความ
รุนแรงนั้นมีน้อยลงที่จะทําให้เกิดความเพลี่ยงพล้ําทางยุทธศาสตร์ได้ ดังนั้นได้
แก้ปัญหาจุดนี้ดําเนินการโดยไม่ให้ความสําคัญกับผู้ก่อการร้ายในพื้นที่แต่จะดูแล
ด้านขวัญ กําลังใจกับประชาชนมากกว่าและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าท่ีในพื้นที่
ปรากฏตัวใหมี้ความใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจชี้ให้ประชาชนทราบว่าพวกที่ปล่อยใบปลิวห้าม
ค้าขายหรือทํางานในวันศุกร์นั้นเปน็การบิดเบือนความถูกต้องทางศาสนาและ
ขอให้มีการดําเนินชีวิตตามปกติและขอความร่วมมือผู้นําศาสนาชี้แจงให้ 
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ประชาชนรับทราบและมีความเข้าใจอีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะวันนี้เจ้าหน้าท่ี
และผู้ท่ีรับผิดชอบพื้นที่ทุกคนจะต้องไปดูแลพื้นที่เพิ่มเติมท้ัง ๓ จังหวัดในพื้นที่
และ ๔ จังหวัดในจังหวัดสงขลาซึ่งจะได้ติดตามการปฏิบัติงานตามที่ให้แนวทางไว้
ท้ังหมด 
นายถาวร บอกเพิ่มเตมิว่าการเรียกร้องของผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้
นายกรัฐมนตรีลงไปพบกับประชาชนในพื้นที่ท่ีเกิดปัญหาทุกพื้นที่ด้วยไม่ใช่ลงไป
ในบางพื้นที่เพื่อไปอยู่ในค่ายทหารและจัดคนให้ไปพบปะ จึงแนะนําว่าอย่า
ประเมินเหตุการณ์อย่างประมาท และขอให้สั่งการให้รัฐมนตรีท้ัง ๑๗ คนที่ได้รับ
แต่งตั้งรับผิดชอบดูแลปัญหาอย่างจริงจังด้วย 
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ตอบอีกครั้งว่า 
ในเรื่องที่จะให้นายกลงไปดูพื้นที่นั้นท่านได้ลงไปดูในพื้นที่ ๑ จังหวัดแล้วและจะ
ไปให้ได้ทุกจังหวัด สําหรับเรื่องรัฐมนตรีท่ีดูแลยังรับผิดชอบไม่ท่ัวถึงนั้นก็จะได้มี
การประเมินในส่วนงบประมาณของแต่ละกระทรวงที่ยังไม่ได้ดูแลพื้นที่อย่างเต็มท่ี
ให้มีการรายงานให้ศูนย์กลาง ฯในการดูแลปัญหาได้ทราบเป็นระยะ ซึ่งขณะนี้ถ้า
กระทรวงไหนยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณที่เบิกจ่ายไปในการแก้ไขปัญหาก็จะได้นํา
งบประมาณลงไปรวมกับศูนย์กลางในการดูแลปัญหาต่อไป 

๒. กระทู้ถามสด เรื่องการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ถามโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ว่ารัฐบาลมีแนวทางรับมือพายุท่ีจะ
เข้าประเทศไทยระหว่างวันที่  ๕ – ๘ ตุลาคมนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาค
อีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน ขณะที่พายุพระพิรุณลูกท่ี ๒ กจ็ะเข้ามาช่วง
วันที่ ๒๐ ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันด้วยซึ่งจะมีผลทําให้ภาคกลาง ลุ่มน้ําแม่กลอง ลุ่ม
น้ําบางปะกงและไปถึงลุ่มน้ําตะวันออกเช่น ลุม่น้ําประแสทําให้หลายจังหวัดได้รับ
ผลกระทบ แต่ดูเหมือนว่ามาตรการต่างๆและงบประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นล้าน
ท่ีเป็นงบฟื้นฟูและงบกวา่แสนล้านที่เป็นงบปกติและงบฉุกเฉินนั้นจะไม่เห็นผล
ในทางปฎิบติัซึ่งไม่ทราบว่างบประมาณหายไปไหนแทบจะไม่มีส่วนต่อการป้องกัน
ตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีบอกว่า ๒ พี ๒ อาร์ ซึ่งผมเรียกว่าเป็นงบพี อาร์ซะ
มากกว่าเพราะว่าแทบจะไม่เห็นมาตรการและแนวทางป้องกันที่เห็นผล และวันนี้
น้ําก็ได้ท่วมมาถึงจังหวัดปริมณฑลและกรุงเทพมหานครบางส่วนแลว้ โดยเฉพาะ 
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ภาคตะวันออกในซีกตะวันออก จึงอยากทราบว่ารัฐบาลจะมีมาตรการดูแลอย่างไร
โดยเฉพาะ BIG STORM สองลูกท่ีจะเข้ามาในไทย 
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ตอบกระทู้
เบื้องต้นเปน็พื้นฐานว่า จริง ๆแล้วต้นตุลาคมของทุกปีนั้นน้อยปีนักท่ีจะมีพายุเข้า ยิ่ง
ต้นเดือนพฤศจิกายนก็ยิ่งมีโอกาสน้อยมาก แต่ก็มีประเทศไทยในปีท่ีต้นเดือน
พฤศจิกายนหลายปีท่ีผ่านมาบ้านเราได้เกิดภัยเสียหายครั้งใหญ่ท่ีเราคงจะจํากันได้คือ 
ไต้ฝุ่นเกย์ ซึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนต.ค หรือพ.ย ถ้ามีพายุในช่วงปีไหนก็จะเกิด
พายุในทะเลจีนตอนใต้แทนที่จะไปเกิดท่ีกลางมหาสมุทรแปซิฟิค และการเกิดท่ีทะเล
จีนตอนใต้ซึ่งใกล้ประเทศไทยมาก โดยการใกล้ประเทศเราข้อดีก็มีคือพายุยังไม่แรง
แต่ข้อเสียกค็ือว่ามันจะเข้าประเทศไทยโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นที่ต้นตุลาคมหรือ
พฤศจิกายนลมเหนือจะแรงแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะนี้พายุเช่นนี้ก็จะไม่วกขึ้นไต้หวัน
หรือญี่ปุ่น แต่จะเข้ามาที่ประเทศไทยนี่แหละอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ อย่างไรก็ตามเรา
โชคดีท่ีดีเปรสชั่นลูกนี้ยังไม่เชิงเป็นทรอปิคอล สตอม มันถูกฉุดโดยลูกใหม่ถ้า
ไม่อย่างนั้นพายุลูกนี้อาจจะแรงกว่านี้และก็อาจจะเข้าประเทศไทยแล้วก่อนหน้านี้ 
แต่อย่างไรก็ตามเป็นอันว่าเข้าแน่ในวันพรุ่งนี้กลางคืน เราก็หวังว่ามันจะเป็น
ดีเปรสชั่นไม่ใช่ทรอปิคอล สตอม ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทัง้หมด รวมท้ังกทม. ด้วย ก็มีความเห็นร่วมกันดังนี้คือ สําหรับภาค
ตะวันออกที่แม่น้ําบางปะกง แม่น้าํปราจีน แม่น้ํานครนายก พื้นที่ดังกล่าวแต่เดิมมี
ฝนตกมากโดยลมตะวันตกเฉียงใตน้ําเอาความชื้นจากทะเลอันดามันมามากทําให้ฝน
ตกมากต้ังแต่ระนองลงไปมากกว่าปกติประมาณ ๓๐ เปอร์เซนต์ลมนี้เมื่อผ่าน
เทือกเขาตะนาวศรีวกกลับลงมาผ่านอ่าวไทยก็จะเอาความชื้นในอ่าวไทยทําให้ฝนตก
ในด้านอ่าวไทยฝั่งตะวันออก คือตั้งแต่ชลบุรี ไปถึงสระแกว้ ปราจีนบุรี เพราะฉะนั้น
ฝนจึงตกมากกว่าปกติประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเมื่อเกิดน้ําท่วมอาทิตย์ท่ีแล้ว
มันจึงเริ่มท่ีลุ่มน้ํานครนายกก่อนซึ่งนครนายกก็เป็นต้นน้าํของแม่น้ําบางปะกง พอไป
ตกท่ีสระแก้วในลุ่มน้ําสระแก้วนี่ครึ่งหนึ่งจะไปลงที่เขมรอีกครึ่งหนึ่งก็มาลงที่แม่น้ํา
บางปะกงแต่มาลงเมื่อแม่น้ําบางปะกงเต็มไปด้วยน้ําจากแม่น้ํานครนายกแล้ว
เพราะฉะนั้นจึงมาท่วมท่ีอําเภอศรีมหาโพธิเนื่องจากจุดนั้นเป็นที่ลุ่ม ท่ีนี้เวลานี้น้ําลด
แล้วแต่อีก ๒ วันน้ําก็คงจะท่วมเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม ทางแก้มีทางเดียวคือต้องใช ้



- ๕ - 
แม่น้ําบางปะกงให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ให้ใครไปใช้แม่น้ําบางปะกงนอกจากน้ําท่ีมา
จากภาคตะวันออกเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงปิดประตูน้ําทุกประตูน้ําท่ีไปจากแม่น้ํา
เจ้าพระยาที่ไปจากภาคตะวันออกของกรุงเทพไม่ให้ลงแม่น้ําบางปะกง โดยให้แม่น้ํา
บางปะกงรับเฉพาะน้ําจากภาคตะวันออกทั้งน้ําเก่าวันนี้กบัน้ําใหม่ท่ีจะมาเท่านั้น แต่
แม่น้ําบางปะกงก็มีปัญหาอีกนิดหนึ่งที่ว่าเวลาน้ําทะเลขึ้นน้ําก็จะขึ้นสูงด้วย 
เพราะฉะนั้นการระบายในช่วงน้ําทะเลขึ้นจะยากแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องดันน้ํา 
ดันได้เพราะว่าสู้น้ําทะเลไม่ได้ก็แปลว่า เราต้องมีการเตรียมการอพยพราษฎร
บางส่วน สําหรับในส่วนอ่างเก็บน้าํภาคตะวันออกซึ่งไม่เคยมีการพร่องน้ํามาก่อน 
คราวนี้จะมีการพร่องน้ําท่ีเขื่อนสียัดแต่การพร่องน้ํานี้ก็มีปัญหาคือท้ายน้ํามีน้ําเยอะ
แล้ว ถ้าพร่องน้ําไม่ระวังก็จะเหมือนปีท่ีแล้วก็คือ พร่องน้ําจากเขื่อนใหญ่สองเขื่อนมา
ในขณะที่ท้ายน้ําแทบจะท่วมแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงได้เตือนว่า ต้องพร่องน้ําด้วย
ความระมัดระวัง เพราะฉะนั้นจะมีการพร่องน้ําท่ีระดับ ๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาทีและถ้าเกิดฉุกละหุกระหว่างพร่องน้ําก็ให้หยุด แต่ท้ังนี้จะต้องไม่มีความเสี่ยงจน
ทําให้เขื่อนแตกด้วย ในส่วนของพื้นที่กทม.นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักในวันที่ ๕ – ๙ 
ต.คนี้ก็มีแนวทางที่เร่งระบายน้ําแถว ๆนิคมลาดกระบังที่คลองบึงบัว มีการเสริมคัน
ดินให้แข็งแรงขึ้นที่สําคัญจะมีการสูบน้ําและผลักน้ําในลําน้ําท่ีสําคัญได้แก่ท่ีคลอง
ประเวศ คลองหัวจระเข้ คลองด่าน คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองแสนแสบ 
คลองนครเนื่องเขต คลองรังสิต คลอง ๑๓ คลอง ๖ วาสายล่างโดยทั้งหมดนี้สํานัก
ระบายน้ํากทม. จะเป็นผู้ดําเนินการโดยการสนันสนุนของกรมชลประทานโดยทาง
กบอ.ก็จะเขา้ไปช่วยประสานให้อย่างเต็มท่ี ส่วนการท่วมขังบนพื้นถนนในกทม.ก็ได้
จัดให้เจ้าหน้าท่ีจราจรได้สแตนบายดูแลความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไว้แล้ว นอกจากนี้
ก็ได้นําเรือผลักดันน้ําเข้ามาช่วยด้วยแล้ว และยังมีการเตรียมพื้นที่พักพิงให้ประชาชน
ผู้ประสบภยั โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขรับไป
ดําเนินการ พร้อมมีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมงในการให้ความ
ช่วยเหลือ ส่วนทางด้านฝั่งตะวันตกแถบจังหวดั สุพรรณบุรี นครปฐม  รวมถึง
สมุทรสาครนั้นในระดับน้ําเกือบล้นตลิ่ง หนทางเดียวก็คือการใช้เครื่องผลักดันน้ํา 
โดยกองทัพเรือส่งเรือไปแล้วกว่า ๓๐ ลําเพื่อระบายน้ําจากแม่น้ําท่าจีนลงอ่าวไทย 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเตรียมการปีนี้ดีกว่าปีท่ีแล้วมากในพื้นที่นี้ซึ่งมีการลอกสันดอนที่
ปากแม่น้ําท่าจีนด้วยในครั้งนี้ซึ่งไม่เคยดําเนินการลักษณะนี้มาก่อน  
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นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่าปีนี้พายุท้ัง 2 ลูกเข้ามาห่างกันเพียง 15 วัน และเป็นชว่งที่
ท่ีมีน้ําทะเลหนุน ดังนั้นคําตอบดังกล่าวยังสะท้อนถึงความไม่พร้อม ชี้ถึงความ
ประมาทของรัฐบาล ส่งที่กล่าวอ้างมาตลอดว่ามีการระบายน้ําจึงไม่จริงเนื่องจากว่ามี
หนังสือของกรมชลประทานถึงกบอ.ว่าอย่างน้อยใน ๓ สถานีสูบน้ําไม่ว่าจะเป็น 
คลอง ๖ วาสายล่าง คลองประเวศ หรอืสถานีสูบน้ําแสนแสบ หนองจอก ซึ่งมีเครื่อง
สูบน้ําท้ังหมด 67 เครื่อง แต่เปิดเพียง 17 เครื่อง นอกจากนี้การแถลงข่าวของ
กระทรวงเกษตรและสหกร์ก็บอกวา่จะมีพายุพระพิรุณในวันที่ ๒๐ ตุลาคม นี้ ขอถาม
เพิ่มเติมว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรและอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องกระสอบทรายสภาพ
ใหม่อุดในท่อระบายน้ําทําให้ถนนสุวินทวงศ์ ทําให้เกิดน้ําท่วมขังเป็นบริเวณกว้างด้วย 
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  ตอบเบื้องต้น
ว่าถามว่า ทําไมแผนการบริหารจัดการน้ําเพิ่งดําเนินการเสร็จในวันนี้ขอตอบว่า การ
ดําเนินงานของรัฐบาลนั้นมีแผนปกติอยู่แล้วในการเตรียมการ แต่ครั้งนี้เราถือว่าเป็น
เรื่องพิเศษจึงมีแผนพิเศษเพิ่มเติมท่ีประกอบไปด้วย ๓ เรื่องหลักคือการเตรียมการ 
การเผชิญเหตุและการฟื้นฟูแก้ไขปัญหา คือเมื่อไหร่ถ้าเกิดวิกฤตมากถึงมากเป็น
พิเศษความรับผิดชอบในการดูแลก็จะถูกเปลี่ยนเป็นกระทรวงมหาดไทยทันทีตาม
พรบ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และทําไมต้องมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งก็ตอบ
ว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการสนธิกําลังเพือ่เผชิญเหตุกับสิ่งที่เราคาดว่าจะเกิดและ
ก็อาจจะเกิดความเสียหายใหญ่ได้ในส่วนที่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติซึ่งเรามีความพร้อม 
สําหรับหนังสือของกรมชลประทานนั้นขอเรียนให้ทราบว่า มันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ
ในเรื่องของการใช้แม่น้ําบางปะกงรองรับน้ําหรือไม่ ท้ังฝ่ายท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
ฉะนั้นก็มาถึงประธานกบอ.ก็ตัดสินใจว่าให้ใช้แม่น้ําเจ้าพระยาเป็นหลักเพราะมีพื้นที่
รองรับน้ําได้อยู่ และอีกประการหนึ่งจะโปรยน้ํามาท่ีกทม.ด้วยหรือไม่ซึ่งก็ได้แนวทาง
ท่ีเหมาะสมคือ จะให้เข้ามาในกทม.เท่าท่ีกทม.รับได้ ยอมรับและควบคุมได้ซึ่งสอง
ส่วนนี้เป็นหลักคิดใหญ่จึงต้องมีหนังสือเข้ามา ประการต่อมาก็คือว่า น้ําจะครอบคลุม
หลายพื้นที่ของประเทศซึ่งจะต้องมีการอพยพผู้เดือดร้อนซึ่งเป็นอํานาจที่กบอ.ต้องคุย
กับกระทรวงมหาดไทยก็เลยต้องมีหนังสือขึ้นมาเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็เลยขอให้
คณะกรรมการที่มีท่านรอยลเป็นประธานประชุมในช่วงบา่ยซึ่งประชุมเสร็จตอนเย็นก็
ได้นําเอาผลของการประชุมเมื่อวานมาเข้าท่ีประชุมเมื่อเช้านี้ ก็ขอชี้แจงให้เห็นว่า 
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หลายฝ่ายคิดอย่างไรกับข้อเสนอที่แตกต่างกันก็ได้ข้อสรุปตามท่ีเรียนให้ทราบสําหรับ
เรื่องกระสอบทรายนั้นก็จะจัดการเก็บกระสอบทรายแทนการตามจับคนวางกระสอบ
ทรายก่อนในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมการ
ดําเนินการในช่วงนี ้
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ การสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ถามโดยนายประสาท 
ตันประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ ว่า เมื่อ
วันที่ ๑๐ เม.ย. ท่ีผ่านมา ครม.อนุมัติการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ด้วยวงเงิน ๑๓,๒๘๐ ล้าน
บาท และทราบว่าขณะนี้บริษัทครีเอทีฟได้สรุปผลศึกษาทางด้านผลกระทบการก่อสร้าง
เสร็จแล้วต้ังแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อยากทราบว่ารายละเอียดผลศึกษาเป็นอย่างไร  
นายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบกระทู้ว่าผล
การศึกษา อี เอส ไอ เอ ในการสร้างเขื่อนแม่วงก์ขณะนีก้็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่ง
เอกสารทั้งหมดได้ส่งไปยังสํานักวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว โดย
สรุปผลการศึกษาแยกเป็น๔ หัวข้อคือการศึกษาทบทวนทางเลือกของโครงการ 
การศึกษาผลกระทบของโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และศึกษาทางเลือกของ
โครงว่าจะเอาแบบไหน ซึ่งการศึกษาก็คือการสร้างอ่างเก็บน้ําและการพัฒนาระบบ
ชลประทานที่เขาสบกกและเขาชนกันโดยเขาสบกกมีความเหมาะสมมากที่สุด แต่จะทํา
ให้เสียพื้นที่ป่าไม้กว่าหมื่นไร่ ด้านการจัดการอุทยานก็จะต้องเสียหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติออกไป ๑ แห่ง ส่วนทางด้านธรณีวิทยานั้นไม่พบผลกระทบด้านแผ่นดินไหว 
ด้านสุขภาพไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพปชช. และผู้ได้รับผลกระทบก็จะได้รับการชดเชย 
และมีแผนปฏิบัติและแก้ไขผลกระทบด้วย และมีแผนปฏิบัติก่อนกอ่สร้าง และระหว่าง
ก่อสร้างก็จะมีแผนการพัฒนาป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน เป็นต้นสรุปผลกระทบเชิง
บวกสร้างเสร็จก็จะเป็นที่เก็บน้ําได้ถึง ๒๕๐ ลา้นลูกบาศก์เมตรเพื่อนําไปใช้ในการเกษตร 
อุปโภค บรโิภค การประมงรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยและเขือ่นนี้ก็จะมีพื้นที่
ชลประทานอีกประมาณ สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันไร่ก็จะช่วยในฤดูแล้งได้อีกกว่า ๑ 
แสนไร่นอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่รับประโยชน์ท้ายอ่างอีก ประมาณ หนึ่งหมื่นไร่   
นายประสาท การดําเนินการก่อสร้างจะดําเนินการสะดุดหรือไม่ในกรณีท่ีศาลปกครอง
กลางรับเรื่องในการฟ้องร้องของผู้ร้องต่อต้านการสร้างเขื่อนจะทําอย่างไร  
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นายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบว่าการ
ดําเนินการของรัฐบาลตามที่โดยมติของคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดําเนินการในโครงการ
นี้นั้นขณะนี้ก็ได้ดําเนินการอยู่ เรื่องการฟ้องร้องนั้นก็ได้มอบหมายให้อัยการดําเนินการ
อยู่ ส่วนการดําเนินการในส่วนอื่น การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องวิศวกรรมก็
ดําเนินไปอย่างแยกส่วนกันกับกบัการฟ้องร้อง 
นายประสาท ถามเรื่องภัยแล้งจะดูแลเร่งรัด การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
และภัยแล้งจะดําเนินการด้วยความรวดเร็วได้หรือไม่ 
นายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดําเนินการให้
ผ่อนคลายความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วท่ีสุดไม่ว่าจะใช้เงินทดรอง
ราชการในวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถดูแลได้เลยในพื้นที่และอาจจะใช้งบกลาง
ของรัฐบาลดูแลเสริมเพิ่มด้วยในกรณีจําเป็น 
กระทู้ถามทั่วไป ที่ ๑ เรื่องนโยบายปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนตําแหน่งประธาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่นถามโดยนายอรรถพร พล
บุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดเพชรบุรีว่ารัฐบาลมีนโยบาย
ในการปรับปรุงค่าตอบแทนอย่างไร 
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐ ตอบว่า จะรับไปพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ต่อไป 
นายอรรถพร ถามต่อว่าคําตอบยังไม่ชัดเจน อยากทราบว่าเมื่อไหร่ศึกษาถึงไหน
โครงสร้างที่ยังไม่ได้ปรับต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ ได้คิดไว้อย่างไรรวมทั้งสวัสดิการจะดูแลอย่างไร 
นายชูชาติ ตอบว่า กระทรวงมหาดไทยทุกคําถามที่ได้ถามกระทรวงมหาดไทยเห็น
ความสําคัญของทุกศาสนาพยายามดูแลและหาแนวทางแกไ้ขตลอดมา ทุกอย่างช่วยได้
จากเงินงบประมาณส่วนไหนก็ตามจะดูแลให้ท่ัวถึงที่สุดในแนวทางที่เหมาะสมในการจัด
งบประมาณที่จะจัดสรรได้ 
นายอรรถพร ฝากการทําแผนดําเนินการในการที่ปรับปรุงค่าตอบแทนก่อนการปรับ
ค่าตอบแทนด้วย 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรื่อง การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่ตําบลไชยบุรี 
อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ถามโดยนางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคเพื่อไทย จังหวัดนครพนม ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังกี่เมตร 
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นายชูชาติ หาญสวัสดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบว่าการจัด
งบประมาณในปี ๒๕๕๖ ได้ตั้งไว้ให้สร้างเขื่อนความยาว ๕๐ กิโลเมตร  
นางมนพรถามต่อว่า จากผลของการพัดผ่านของกระแสน้ําท่ีพัดผ่านบ้านของชาวบ้านที่
อยู่ริมน้ําในจังหวัดนครพนม และจังหวัดหนองคายทําให้เกิดความเสียหายและได้รับ
ความเดือดร้อน จะดูแลปัญหานี้อย่างไรบ้าง 
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่วนนี้ต้องส่งวิศวกร
ลงไปดูก่อนและงบประมาณมีอยู่แล้วที่จะดูแล 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๓ เรื่องปัญหาการแก้ไขน้ําประปาไม่เพียงพอ ถามโดยนายอนันต์ 
ลิมปคุปตถาวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดชัยภูมิว่า รัฐบาลจะมี
มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําประปาที่มีไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพในหลายหมู่บ้านของ
ท้องถิ่นอย่างไร 
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบว่า จะได้คุยกับ
นายกรัฐมนตรีเพื่อให้คณะกรรมการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นนํางบประมาณมาใช้เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้เหมาะสมและให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ในแนวทาง
ปรึกษาหารือในการแกไ้ขและรับผิดชอบดูแลปัญหาดังกล่าว 
นายอนันต์ ถามว่าจะมีแนวทางความคิดในการแก้ไขอย่างไร 
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบว่า ปัญหาทุก
อย่างกระทรวงมหาดไทยสามารถทําได้แต่งบประมาณไม่ได้ก็ลําบากใจ อย่างไรก็ตามก็มี
แนวความคิดท่ีจะทําการประปาส่วนภูมิภาครวมจุดโดยให้มีการจัดการน้ําประปาให้
กระจายสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงด้วยการหาแหล่งน้ําดิบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาต่อในระเบียบวาระการประชุมเรื่อง การ
รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๒ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และรับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
 รายงานฉบับนี้ได้มีสมาชิกอภิปรายกันอย่างกวา้งขวางโดยเฉพาะการอภิปรายใน
ประเด็นการรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกบั
เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาและสมาชิกบางส่วนก็ให้ข้อสังเกตในการ
รายงานด้วยความเป็นกลางในเรื่องต่าง ๆบนพื้นฐานความเป็นจริงครั้งต่อไปด้วย 
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จากนั้นนางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้
ตอบต่อข้อสังเกตของสมาชิก ฯว่า รายงานท่ีเสนอต่อสภาในครั้งนี้ได้ทําเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในป ี๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ เท่านั้น ซึ่งข้อวิจารณ์บางเรื่องอาจจะ
คลาดเคลื่อนก็ขอน้อมรับไปปรับปรุง และรับว่าจะกลับไปพิจารณาในแง่ความถูกต้อง
ของข้อมูลท่ีสมาชิกได้เสนอมาและยอมรับว่าการทํางานของคณะกรรมการ ฯนั้นทํางาน
ด้วยความยากลําบากภายใต้ความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคมไทย  พร้อมขอความกรุณา
ให้สภาผู้แทนราษฎรดูร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ผ่านโดยเร็ว
ด้วยเพื่อที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้ทํางานได้เต็มท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 
                          จากนั้นที่ประชุมได้ปิดประชุมในเวลา ๑๗.๔๕ นาฬิกา 
 
  

 
 

 


